

Chúa Nhật II Mùa Chay 25/2/2024

Ý Lễ Trong Tuần

Suy Niệm Phúc Âm

Thứ Bảy (24/2): + LH Phêrô + LH Maria
Chúa Nhật (25/2): *Chúa Nhật II Mùa Chay*



+ LH Maria: mới qua đời
(+ 2 LH Anna + Các LH)
(+ LH Phaolô + LH Anna) + LH Anna: Lễ Giỗ

Thứ Hai (26/2): Tuần II Mùa Chay

Thứ Ba (27/2): Tuần II Mùa Chay

+ LH Cố Linh Mục Gioan Kim

Thứ Tư (28/2): Tuần II Mùa Chay

+ LH Cố Linh Mục Phêrô

Đáp ca: *Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà cứu độ con.*

Thứ Năm (29/2): Tuần II Mùa Chay

+ LH Cố Linh Mục Giuse

Thứ Sáu (01/3): Tuần II Mùa Chay

+ Các Linh Mục Tu Sĩ đã qua đời

Thứ Bảy (02/3): Tuần II Mùa Chay

Chúa Nhật (03/3): *Chúa Nhật III Mùa Chay*

Sách Bài Đọc Năm B: xem trang 38

Thánh Vinh Đáp Ca: Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời / trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Tung Hô Tin Mừng: Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người .

Tiền Đàng Chúa CN 18/2/2024

- Thánh Lễ Tiếng Việt: \$8,683.00
- Thánh Lễ Tiếng Anh: \$3,894.00

Tiền Lời Dillons & Các Chợ VN Tháng 1/2024

- Lời cho Giáo Xứ \$952.00
- Lời cho các Khu \$1,704.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 03/3/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Đoàn LMTT
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Hội CBMCG
Thừa Tác Viên (CN): Ông Trần Văn Mẫn, Cô Phạm Thanh Phương, Cô Lâm Thị Tươi, Anh Võ Minh Vũ
Xin Tiền Nhà Thờ (CN): KT Lê Thị Thành

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 2/2024

Cầu cho bệnh nhân nan y: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc và đồng hành cần thiết, cả về mặt y tế cũng như nhân bản.

Vào thế kỷ thứ 8 và thứ 9, các vị hoàng đế Byzantin đã ra lệnh đập phá các ảnh tượng tôn giáo, bởi họ tin rằng Kinh Thánh cấm không được tạc ảnh tượng. Đầu thế kỷ thứ 8, thánh Gioan Đamascô đã chống lại chuyện này. Ngài viết: "Vào thời xưa, Thiên Chúa không có hình có dạng, nên không bao giờ có thể được vẽ ra. Nhưng nay, khi Thiên Chúa đã mang xác thể, trò chuyện với con người, tôi sẽ vẽ một bức tranh theo Thiên Chúa mà tôi thấy." Nhờ khẳng định mạnh mẽ này của thánh nhân mà ngày nay chúng ta có những ảnh tượng thánh. Qua màu nhiệm Nhập Thể, nơi con người Đức Giêsu, Thiên Chúa vô hình đã có một khuôn mặt, một thân xác, giống như bất cứ người nào trong chúng ta. Các môn đệ đã rất quen với khuôn mặt ấy, thân xác ấy. Họ đã có thời gian sống chung, trò chuyện và gặp gỡ với người mà họ gọi là Thầy, là Rabbi! Cách đây sáu ngày, tại vùng đất dân ngoại (Mc 8,27), Thầy đã nói cho các môn đệ biết về tương lai của mình: bị đau khổ, bị loại trừ, bị giết và sống lại. Thầy cũng nói cho các môn đệ biết về tương lai của họ: từ bỏ mình, vác thập giá, mất mạng sống để rồi tìm được lại. Họ đã có dấu hiệu chùn bước khi nghe về tương lai u ám... Chẳng ai để ý đến việc Thầy nói về phục sinh (Mc 8,31), hay về việc Thầy sẽ đến trong vinh quang rực rỡ (Mc 8,38). Hôm nay, Thầy dẫn ba môn đệ thân tín lên ngọn núi cao, nơi Thầy quen gặp Cha, Đấng sai Thầy. Chính nơi đây Thầy đã được Cha biến đổi hình dạng. Không phải chỉ khuôn mặt, nhưng toàn bộ con người. Cả con người Thầy rạng ngời ánh vinh quang thần linh. Cả y phục của Thầy cũng mang sắc trắng của thiên giới. Vị Thầy thân quen của họ như bước ra từ một thế giới khác. Rồi có hai nhân vật đáng kính là Êlia và Môsê xuất hiện. Các vị này trò chuyện với Thầy Giêsu. Cảnh tượng linh thiêng này làm họ ngây ngất và hoảng sợ. Đỉnh điểm của thị kiến này là tiếng nói phát ra từ đám mây. Mây vừa che giấu, vừa tỏ bày sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa trực tiếp nói với các môn đệ từ đám mây. Ngài giới thiệu cho họ biết Thầy Giêsu của họ là ai. Thầy không chỉ là Đấng Kitô như Phêrô tuyên xưng. Thầy chính là Người Con yêu dấu của Thiên Chúa, có tương quan thân thiết với Cha chẳng ai sánh bằng. Hai ông Êlia và Môsê xuất hiện rồi lại biến đi. Chỉ Thầy Giêsu còn ở lại, chỉ Thầy được gọi là Con yêu dấu. Thiên Chúa Cha ra lệnh: Hãy lắng nghe Người (Mc 9,7). Lắng nghe về định mệnh đang chờ đợi cả Thầy lẫn trò, rồi chấp nhận và đi vào con đường Thiên Chúa dọn sẵn, con đường hẹp, chẳng ai muốn đi, nhưng lại dẫn đến sự sống, chứ không phải là ngõ cụt. Cứ mỗi Chúa nhật 2 Mùa Chay ta lại đọc bài Chúa Biển hình. Đây là một hy vọng xanh ngát ngay giữa màu tím của phụng vụ. Rồi cũng đến lúc Thầy trò phải xuống núi hạnh phúc này để lên núi Cây Dầu và núi Sọ. Rồi có lúc ba môn đệ sẽ thấy khuôn mặt xao xuyến của Thầy, khuôn mặt đầy máu và thương tích trong cuộc Khổ nạn. Nhưng Phêrô sẽ không quên được kinh nghiệm này (2 Pr 16-18): nghe tiếng của Thiên Chúa Cha phán từ trời trên núi thánh, thấy Thầy Giêsu với vẻ lẫm liệt uy phong. Biển hình là quà tặng của Thiên Chúa dành cho Đức Giêsu. Khi Ngài đón lấy ý định nhiệm màu của Cha, thì thần tính vốn bị che giấu nay được Cha vén mở. Mùa Chay là thời gian chúng ta lên núi để được biến hình, nếu chúng ta chấp nhận lắng nghe và tuân giữ lời Con Chúa.
Câu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa. Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm cùng đi với Chúa và tha nhân trên những nẻo đường gặp ghe. Amen.

Kinh Cầu Cho Giáo Xứ

Lạy Chúa là Cha toàn năng/ chúng con tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự/ và hằng yêu thương săn sóc mọi loài. Xin Chúa nhậm lời Giáo Xứ chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn chúng con làm thành một cộng đoàn Công Giáo, cộng đoàn yêu thương / để làm chứng tình yêu thương của Chúa, xin cho mọi thành phần trong Giáo Xứ chúng con, sốt sắng thờ phượng kính yêu Chúa, và hết lòng hòa thuận thương yêu nhau. Xin cho chúng con nhiệt thành sống đức tin / luôn biết cầu nguyện chung với nhau, làm cho Giáo Xứ trở thành một đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự phụng vụ của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi Lời Chúa, và đem ra thực hành. Xin Chúa đoái thương, chúc lành cho các công trình xây dựng của Giáo Xứ chúng con. Xin Chúa Thánh Thần tác động mọi thành phần giáo dân chúng con: tăng thêm lòng hăng say, hy sinh, quảng đại, đồng tâm chung sức, góp phần vào các công trình xây dựng để sớm hoàn tất mỹ mãn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

Kinh Cầu Cho Ông Gọi và Tu Sĩ

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin ban ơn phước cho Giáo phận của chúng con với ân sủng của nhiều ơn gọi linh mục và đời sống tu trì.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin ban cho những người Chúa kêu gọi lòng sẵn sàng và tinh thần quảng đại / để hiến dâng cuộc đời và tài năng của mình để phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Xin Chúa gia tăng đức tin của mỗi người trong Giáo phận của chúng con, đặc biệt là đức tin của những người mà Chúa đã kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

Đoàn LMTT & Hội CBMCG Mời Hạp

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay, ngày 25/2, kính mời quý thành viên Đoàn LMTT và Hội CBMCG bớt chút thời gian ghé sang Trung Tâm để sinh hoạt và hạp bàn về những sinh hoạt của Đoàn/Hội sắp tới. Kính mong mọi người có mặt đông đủ.

Sốt Sắng Sống Tinh Thần Mùa Chay Thánh

Người Công Giáo chúng ta ăn chay và kiêng thịt vào Mùa Chay. Ý nghĩa của việc ăn chay là nhắc nhở chúng ta phải sống tiết độ, làm chủ các ham muốn, sám hối, cầu nguyện và gia tăng tinh thần bác ái giúp đỡ những người khốn khó. Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em kiêng thịt các ngày thứ Sáu trong Mùa Chay và giữ chay vào thứ Sáu Tuần Thánh.

Bỏ Ông Để Giúp Đỡ Giáo Hội Quê Nhà

Hàng năm cứ vào Mùa Chay, chúng ta có thói quen bỏ ông để giúp đỡ Giáo Hội Quê Nhà. Đây cũng là cách thực hành bác ái và giúp các trẻ em biết chia sẻ với tha nhân. Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em lấy hạp để cuối Nhà Thờ về và bỏ tiền vào cho đến đầu Tháng 5, sẽ đem đến Nhà Thờ nhân dịp Dâng Hoa cho Đức Mẹ.

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ chân thành cảm ơn quý ân nhân ủng hộ các chương trình của Giáo Xứ.

Ứng Hộ Nhà Thờ

- Gđ ÔB Hòa Trương & Khéo Đỗ \$500
Nguyễn xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, ban muôn ơn lành xuống trên quý vị và gia quyến.

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ và Cha Chánh Xứ chân thành cảm ơn Cha Gioan Baotixita Phạm Quốc Hùng đến dâng Lễ cho Giáo Xứ trong cuối tuần này. Xin Chúa và Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang ban cho Cha luôn được hồn an xác mạnh.

Các Huynh Trưởng Và Cha Xứ Đi Tỉnh Tâm

Xin quý cụ quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho Cha Xứ và các em Huynh Trưởng Thiếu Nhi cuối tuần này đi tỉnh tâm ở Branson, MO đi về được mọi sự bằng an và gặt hái được nhiều thành quả thiêng liêng. Chân thành cảm ơn!

Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Mời Hạp

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay, ngày 25/2, kính mời quý phụ huynh có con em học Lớp XTRLLĐ ghé sang Trung Tâm để hạp về việc tổ chức ngày các em lãnh Bí Tích Hòa Giải và RLLĐ. Xin cảm ơn!

Ban Chấp Hành Mời Hạp CN Tới 3/3/2024

Kính mời quý Ban Thường Vụ, quý Trưởng/Phó Khu, quý Ban Ngành Đoàn Thể, ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật tới ngày 3/3/2024, ghé sang Trung Tâm hạp bàn về Đại Lễ Phục Sinh. Mong sự có mặt đông đủ của mọi người. Chân thành cảm ơn!

Ứng Hộ Hoa Phục Sinh

Quý cụ, quý ông bà cô bác anh chị em nào muốn ủng hộ Hoa Phục Sinh năm nay, xin liên lạc với Cô Tươi, số đt: 316-841-3591. Giá mỗi chậu là \$16. Xin cảm ơn!

Khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân

CD/GX tổ chức khóa Canh Tân Đời Sống Hôn Nhân tại Trung Tâm. Thời gian:

Thứ Sáu 26/4: 5 pm - 10 pm

Thứ Bảy 27/4: 8 am - 10 pm

Chúa Nhật 28/4: 7:30 am - 3:30 pm

Khóa hay và bổ ích. Cha linh hướng, tám thuyết trình viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tâm. Chỉ còn chỗ cho khoảng 10 đôi. Mong quý Ông Bà và Anh Chị Em nhanh ghi danh để giúp các anh chị chuẩn bị các chi tiết cũng như âm thực cho mọi người tham dự. Web site ghi danh online: <https://forms.gle/H6W6zZZbv5Laviwt9>
Hoặc mọi chi tiết về khóa và ghi danh xin liên lạc với: AC Lê Thanh - K. Thảo 316-214-6106 tdle72@gmail.com

Lịch Trình Sinh Hoat

- 8 - 10/3/2024: Giảng Phòng Tĩnh Tâm Mùa Chay
- 16, 17/3/2024: Lễ Acies - Hội Legio Mariae